



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  24 พฤษภาคม 2566

กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

## ประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ครั้งที่ 1/2566



**กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ** จัดประชุมติดตามและขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และผ่านระบบ Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และหารือแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี โดยมีนางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ กองกฎหมาย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

จากการประชุม เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ได้นำเสนอวาระเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ด้วยกระบวนการ Rapid HIA ซึ่งดำเนินการร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยง (Coaching Team) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11-12 รวมถึงนำเสนอการสนับสนุนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของอปท. และจัดทำแผนพัฒนาเมืองสุขภาพดีของพื้นที่

ผู้แทนจากศูนย์อนามัย ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ระดับเขต รวมถึงเทคนิคการขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ ควรมีการขับเคลื่อนระดับนโยบาย โดยทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน อปท.สู่เมืองสุขภาพดี และการบูรณาการทำงานระหว่างงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีทั้งในเรื่องกำลังคน งบประมาณ และพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทีมเลขานุการฯ ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ ระบบสนับสนุนข้อมูลเมืองสุขภาพดี (Dashboard) เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี และ (ร่าง) กำหนดการจัดเวทีเขตสุขภาพที่ 11-12 โดยจะมีการประชุมชี้แจงการลงข้อมูลการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีในระบบสนับสนุนข้อมูลเมืองสุขภาพดี (Dashboard) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และกำหนดให้จัดเวทีเขตสุขภาพที่ 11-12 ที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ในเดือนสิงหาคม ตามกำหนดการ ต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)

